

Số: /KH-UBND

Đức Lân, ngày tháng năm 2023

KẾ HOẠCH
Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức năm 2023

Căn cứ Luật cán bộ, công chức năm 2008; Căn cứ Luật cán bộ, công chức số 52/2019 sửa đổi bổ sung ngày 25/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 – 2025.

UBND xã Đức Lân xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2023 như sau:

I, Mục đích, yêu cầu

1, Mục đích

Nhằm từng bước chuẩn hóa đội ngũ CBCC cấp xã vững vàng về chính trị, có phẩm chất đạo đức tốt; đảm bảo trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có năng lực tổ chức, điều hành thực thi công vụ góp phần xây dựng hệ thống chính trị, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa tiên tiến, hiện đại.

Trang bị kiến thức, kỹ năng theo chức danh, vị trí việc làm của cán bộ, công chức cấp xã đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, quản lý, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tổ chức.

2, Yêu cầu

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC phải đúng mục tiêu, nội dung phải phù hợp.

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng phải gắn với công tác quy hoạch cán bộ, sát với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương.

- Đối tượng tham gia phải có tinh thần tự giác học hỏi, tìm tòi, đảm bảo chất lượng sau khi đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng với yêu cầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

II, Nội dung đào tạo, bồi dưỡng

1, Đối tượng

CBCC và những người hoạt động không chuyên trách được quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

2, Nội dung đào tạo, bồi dưỡng

Bồi dưỡng về kiến thức, kỹ năng theo tiêu chuẩn về chức danh, tiêu chuẩn về chức vụ lãnh đạo; trình độ lý luận chính trị; kiến thức quản lý Nhà nước; kiến thức cho công chức chuyên môn (theo Kế hoạch của tỉnh, huyện).

Tập huấn về CNTT, ứng dụng các phần mềm vào giải quyết công việc cho CBCC cấp xã.

Bồi dưỡng kiến thức xây dựng NTM cho đội ngũ CBCC và tổ chức bồi dưỡng kiến thức AN-QP cho các đối tượng.

3, Chỉ tiêu

100% người hoạt động không chuyên trách cấp thôn tham gia lớp bồi dưỡng về công tác xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền do huyện tổ chức.

100% CBCC, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn tham gia lớp bồi dưỡng, giáo dục chính trị về nhiệm vụ QP-AN do tỉnh, huyện và địa phương khi có thông báo triệu tập đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch được giao.

100% cán bộ, đảng viên được tham gia học tập đầy đủ Nghị quyết của Đảng.

Tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức xây dựng NTM cho đội ngũ Bí thư chi bộ, trưởng thôn.

Cử CBCC tham gia lớp Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên theo Kế hoạch của trên.

Giới thiệu Cán bộ ưu tú và quần chúng tham gia lớp cảm tình Đảng do huyện tổ chức.

Cử CBCC tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao nhận thức về chuyên đổi số, hướng dẫn phương pháp lập hồ sơ công việc trong môi trường mạng và lưu trữ điện tử; hướng dẫn triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện chế độ chính sách.

4, Kinh phí tổ chức

Kinh phí đảm bảo cho đào tạo, bồi dưỡng được ngân sách Nhà nước các cấp đảm bảo, huy động nguồn từ các tổ chức, cá nhân, CBCC, học viên và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Chi nguồn Ngân sách của địa phương phân bổ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC hàng năm.

III, Tổ chức, thực hiện

1, Công chức VP-TK phụ trách Nội chính phối hợp với các ngành chức năng có liên quan tham mưu cho UBND xã lập danh sách cử CBCC, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn tham gia các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng theo chỉ tiêu quy định trên giao và kế hoạch đề ra; phối hợp Ban chỉ huy Quân sự xã xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng QP-AN cho các đối tượng theo chỉ tiêu trên giao hàng năm. Tổng hợp báo cáo các chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng hàng năm cho UBND huyện.

2, Công chức TC-KT căn cứ Quy chế chi tiêu nội bộ để tham mưu cho UBND xã về hỗ trợ kinh phí cho học viên tham gia đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.

3, Các ngành, đoàn thể có liên quan phối hợp với Công chức VP-TK phụ trách Nội chính trong việc tham mưu xây dựng Kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng; lập danh sách cử CBCC, những người hoạt động không chuyên trách tham gia các lớp đào tạo, tập huấn theo chỉ tiêu trên giao.

Trên đây là Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCC năm 2023 của UBND xã Đức Lân, yêu cầu các ngành chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- Cơ quan TC – NV huyện;
- TT Đảng ủy, TTHĐND xã;
- CT và các PCT UBND xã;
- MT, các ngành và Hội đoàn thể xã;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

Mai Tấn Thành